

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /CT-UBND

Thái Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2023

CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản

Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản” và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, phạm tội trong lĩnh vực thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt qua việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thấy: Công tác quản lý nhà nước của một số sở, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, một số Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chưa được quan tâm, chỉ đạo sát sao dẫn đến một số Ủy ban nhân dân xã chưa thực hiện đầy đủ thủ tục, quy trình về kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ xử lý đối với các đối tượng có hành vi khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép; tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản tùy tiện xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện vi phạm, một số Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản vi phạm nhưng không xử phạt vi phạm hành chính hoặc không đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nên các đối tượng tiếp tục vi phạm, phạm tội.

Căn cứ báo cáo, đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; để góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm xảy ra trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản” và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc phát hiện, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản; xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo, thường xuyên tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, phạm tội trong lĩnh vực thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản để đưa ra xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nơi nào để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài mà không kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho vi phạm thì người đứng đầu chính quyền địa phương, cơ sở đó phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác đất, cát tại những khu vực lòng sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình và hoạt động khai thác cát tại khu vực ven biển thuộc địa bàn huyện Tiền Hải, Thái Thụy.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm về thăm dò, nghiên cứu, khai thác, kinh doanh, vận chuyển trái phép tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại Điều 18, Điều 81 Luật Khoáng sản và Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác bảo vệ tài nguyên, khoáng sản chưa khai thác, ngăn chặn hoạt động khai thác trái phép.

Tăng cường, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, khoáng sản của các tổ chức được cấp phép hoạt động, như các vấn đề về: Ranh giới, trữ lượng, công suất được phép khai thác nhằm kiểm soát sản lượng khai thác hàng năm, vi phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất trong khai thác khoáng sản, chậm tiến độ thực hiện dự án... Qua đó, kịp thời phát hiện để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi thăm dò, khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản hoặc chủ bến bãi tập kết kinh doanh tài nguyên, khoáng sản trái quy định, lợi dụng để tiêu thụ đất, cát trái phép, chuyên cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi có dấu hiệu phạm tội. Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nạo vét trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tài nguyên, khoáng sản.

3. Sở Xây dựng: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quy hoạch thăm dò tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra, giám sát việc thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản

làm vật liệu xây dựng. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh: Chủ động phối hợp các sở, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, của tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn của vi phạm, tội phạm, kết quả đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng đối với các vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, khoáng sản. Mở các đợt cao điểm đấu tranh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản trái phép. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm trong lĩnh vực này bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện đấu tranh, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh đất, cát trái phép trong khu vực tuyến biên giới biển; huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tốt các hoạt động thăm dò, nghiên cứu, khai thác, kinh doanh đất, cát tại các khu vực tuyến biên giới biển.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan chức năng chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, về nguyên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản; góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản.

Tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trong diện tích được cấp giấy phép theo quy định; khai thác tài nguyên, khoáng sản theo đúng nội dung được cấp phép và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

7. Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh: Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về quản lý, thăm dò, nghiên cứu, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản bảo đảm kịp thời,

ng nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Lựa chọn một số vụ án đưa ra xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. / *ĐH*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- Viện kiểm sát ND tỉnh, Toà án ND tỉnh;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình; Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NNTNMT: *✓*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lại Văn Hoàn

